

**SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
CHI CỤC DÂN SỐ
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CCDS

Đắk Nông, ngày

V/v đề nghị phối hợp đăng tải, phát
sóng thông điệp truyền hình Ngày
Dân số Thế giới 11/7/2021

Kính gửi:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông;
- Báo Đắk Nông;

Thực hiện Công văn số 377/TCDS-TTGD ngày 29/6/2021 và Công văn số 396/TCDS-TTGD ngày 07/7/2021 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 và tuyên bố của Quỹ Dân số Liên hợp quốc nhân ngày Dân số Thế giới 11/7/2021.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã sản xuất thông điệp truyền hình phục vụ cho công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2021.

Đề nội dung, thông điệp tuyên truyền được đến với nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình kính đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông phối hợp đăng tải, phát sóng thông điệp truyền hình Ngày Dân số Thế giới 11/7/2021.

(Có link thông điệp: <https://www.youtube.com/watch?v=pPa2AOKyzZw> và gửi kèm tuyên bố của Quỹ Dân số Liên hợp quốc nhân ngày Dân số Thế giới 11/7/2021).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố (ph/h);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (ph/h);
- Ban Lãnh đạo;
- Công chức trong đơn vị;
- Lưu: VT, PM.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Quang Nhi

TUYÊN BỐ

của Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7/2021

(Kèm theo Công văn số /CCDS ngày /7/2021 của Chi cục DS-KHHGD)

Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái.

Đại dịch COVID-19 có thể có những tác động lâu dài đối với vấn đề dân số.

Với một số người, đại dịch đã dẫn đến quyết định trì hoãn việc có con. Với một số người khác thì do gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên có thai ngoài ý muốn.

Mặc dù chúng ta chưa có được một bức tranh tổng thể về tác động của COVID-19 đối với mức sinh, nhưng xu hướng này đã gây mối quan tâm đáng ngại về khả năng bùng nổ dân số hay sụt giảm tỷ suất sinh.

Điều đáng lo ngại là khi phụ nữ không thể thực hiện được quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS và SKTD). Nguyên nhân có thể là do gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc do phân biệt đối xử về giới đã ngăn cản họ trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc quyết định có quan hệ với bạn tình hay không.

Một xã hội lành mạnh và hiệu quả là một xã hội mà ở đó phụ nữ có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn của mình liên quan đến SKSS & SKTD và khi họ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho các lựa chọn của mình. Một người phụ nữ khi làm chủ được cơ thể của mình thì đồng thời cũng sẽ đạt được tiến bộ trong học tập, sức khỏe, thu nhập và an toàn. Người phụ nữ cũng như gia đình của mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

COVID-19 đã làm lộ rõ sự bất bình đẳng và sự yếu kém của hệ thống chăm sóc sức khỏe của một quốc gia và giữa các quốc gia. Khủng hoảng này đã làm cho nhiều hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải phải thu hẹp các dịch vụ SKSS & SKTD, vốn vẫn thường bị coi là không thiết yếu. Mặc dù các dịch vụ này là quyền con người, nhưng chúng đã bị bỏ qua vì những mối quan tâm “cấp bách” khác. Dưới áp lực kinh tế và cắt giảm ngân sách, có nguy cơ là nhiều quốc gia có thể sẽ không khôi phục lại những dịch vụ này.

Nhân ngày Dân số Thế giới, chúng ta hãy hành động để xóa bỏ những khoảng cách này vì các dịch vụ SKSS & SKTD là hết sức thiết yếu. Thậm chí nếu hệ thống chăm sóc sức khỏe có bị khó khăn tới đâu thì những dịch vụ này cũng không thể bị coi nhẹ. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái. Những hậu quả đó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của họ.

Hãy cùng hành động để bảo vệ quyền được quyết định sinh con và thời điểm sinh. Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái.